



ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา  
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง  
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป  
(ด้านบริหารงานทั่วไป) และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ  
ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ส่วนที่ ๑ ความรู้  
ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (ส่วนที่ ๓) สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ  
ประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

สอบสัมภาษณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

สมรรถนะ	วัน เวลา และสถานที่
<b>ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒</b> ส่วนที่ ๓ (สัมภาษณ์) (๑) มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน และการ บริการที่ดี (๒) การคิดวิเคราะห์ และปฏิภาณไหวพริบ (๓) การสื่อสารโดยการพูด (๔) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (๕) แพ้ผสมผลงาน และประสบการณ์ทำงาน	วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง  
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้น  
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio) ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม ความรู้ความสามารถพิเศษที่จะใช้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาชีพ

๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

๔.๓ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และทางเว็บไซต์ <http://www.rbcac.ac.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

(นายประสงค์ ทอมจันทร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
ลงวันที่ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)

---

ตำแหน่ง	พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)	
วันที่	๑ กันยายน ๒๕๖๖	เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
สถานที่สอบ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี /ห้องสอบ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการ	
เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ สกุล	
๕๑ ๐๓ ๐๑๓ ๐๐ ๕	นางสาววรรณทนา	จะดอม
๕๑ ๐๓ ๐๑๓ ๐๒ ๑	นางสาวแคทยา	กรมศิลป์



(นายประสงค์ หอมจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี